

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2555 (ด้านบริหาร) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เยือนไทย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการหารือการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) จำนวน 3 คน นำโดย นาย Sayed El-Masry ที่ปรึกษาและผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ OIC ซึ่งเป็นแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างการเยือนประเทศไทย

2. เรื่อง ขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ไม่มาชี้แจงถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาการขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ไม่มาชี้แจงถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการ ตามที่นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เสนอ และมีมติให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าว ตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

3. เรื่อง การเยือนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพม่าของ SEANF ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 ณ ประเทศพม่า

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบกำหนดการเยือนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพม่าของ SEANF ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 ณ ประเทศพม่า และได้พิจารณาองค์ประกอบของผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะร่วมเดินทางไปเยือนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของพม่าประกอบด้วย

- (1) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- (2) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายปริญญา ศิริสารการ)
- (3) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- (4) เจ้าหน้าที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

4. เรื่อง การอนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศของอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ตามที่นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เสนอ และมีมติว่าโดยหลักการไม่ขัดข้อง แต่ขอให้คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จัดทำข้อเสนอเป็นเอกสารโครงการ แล้วนำมาเสนอที่ประชุมอีกครั้ง ส่วนเรื่องของงบประมาณ เป็นเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะพิจารณาจัดสรร

5. เรื่อง สรุปผลการสัมมนาเพื่อการพัฒนาความร่วมมือ เรื่อง “การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดและการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ทางเลือก สิทธิ หรือหน้าที่”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่าได้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อการพัฒนาความร่วมมือ เรื่อง “การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดและการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ทางเลือก สิทธิ หรือหน้าที่” (Development Cooperation Seminar on “Harm Reduction and Drug Treatment, a Choice, a Right’ or a Duty?”) จัดโดยสหประชาชาติร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญอยู่ 2 ประเด็นที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจมีบทบาทที่สำคัญ คือ (1) บทบาทในการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้สาธารณชนได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองผู้ใช้/ผู้ติดยาเสพติด จากอาชญากรหรือผู้กระทำความผิดทางอาญา มาเป็นผู้ป่วย เพื่อนำไปสู่การเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดสามารถเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาอย่างสมัครใจ (2) บทบาทในการเสนอให้รัฐบาลและรัฐสภา ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวต่อไป

6. เรื่อง สรุปผลการสัมมนาโครงการศึกษาแนวทางการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการสัมมนา เรื่อง แนวทางการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการอื่น ในการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาตามโครงการศึกษาแนวทางการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยรัฐอันเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 : กรณีศึกษาของคณาจารย์เป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ณ โรงแรมรามาร์คเด้นส์ ตามที่สำนักวิจัยและวิชาการรายงาน

7. เรื่อง ความร่วมมือระหว่าง APF กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APF) ได้จัดทำ APF Bulletin ประจำเดือนเมษายน 2555 เพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ APF โดยมีสาระสำคัญครอบคลุมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว APF ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตามที่ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รายงาน

8. เรื่อง การตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นการตรวจเยี่ยมเรือนจำและสถานีตำรวจ โดยคณะอนุกรรมการปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และอีกกลุ่มเป็นการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยง ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ด่านตรวจคนเข้าเมืองและห้องกัก ตามที่สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายรายงาน

9. เรื่อง สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน : สถานีตำรวจและเรือนจำ จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน : สถานีตำรวจและเรือนจำ จังหวัดชลบุรี ตามที่สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายรายงานว่า พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ได้ไปตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2555 โดยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรบางละมุง และสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ได้เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี ซึ่งในระหว่างเยี่ยมได้พบปะพูดคุย และเข้าร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งส่วนของผู้บัญชาการและส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้รับทราบปัญหาซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ ซึ่งข้อเสนอที่คณะกรรมการได้รับ จะได้นำมาประมวลเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป

10. เรื่อง การสัมมนาทางวิชาการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1 เรื่อง “บทบาทขององค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประเทศ” ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1 เรื่อง “บทบาทขององค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประเทศ” เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ ตามที่นางวิสา เบ็ญจะมนิ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้ง